



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 18 มกราคม 2563

เรื่อง

1. 'เฉลิมชัย'ชี้ภัยแล้งสินค้าเกษตรรวนปลูกพืชใช้น้ำน้อยงดทำนาปรัง
2. ส่งออกหมอนยางจตุรกายางแผ่นดิบแต่ละโลละ 40 บ.
3. แพะเนื้อ ทางเลือกใหม่ กำไรงาม
4. พาณิชย์ถกกองทุนFTAเยียวยาภาคเอกชน
5. รบ.อัดงบเยียวยาหมื่นล. เดินหน้า 114 โครงการ ช่วยชุมชน-เกษตรกร
6. ภัยแล้งระลอก 3 น้ำเค็มบุกกรุง
7. คอลัมน์: เด็กเด็ดเด็ด
8. ด้านการค้าโค-กระบือ ชายแดนไทย-เมียนมา
9. โพลยก'ปิ๊กป้อม'รมต.ที่พึ่งปชช.
10. ASFป่วยตลาดจีน ดัน'ไก่-หมู' ภู่วิกฤติส่งออก
11. เปิด'4รมต.'ผลงานเข้าตา! ป้อม-จรินทร์-ต่อ-สนธิรัตน์
12. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: เตรียมปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นำลูกหลาน...

สื่อ

สยามธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
rakbankerd.com  
thansettakij.com  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
มติชน  
สยามธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
สยามธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## 'เฉลิมชัย' ชี้ภัยแล้งสินค้าเกษตร วอนปลูกพืชใช้น้ำน้อย งดทำนาปรัง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ท่วงใยเกษตรกรใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาซึ่งปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งนี้ไปแล้ว 2.25 ล้านไร่ ทั้งที่กระทรวงเกษตรฯ แจ้งแล้วว่า ไม่มีแผนการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากกรมชลประทานไม่มีน้ำเพียงพอสนับสนุน จึงขอให้ผู้ที่คิดจะปลูกข้าวนาปรัง หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือทำปศุสัตว์ตามคำแนะนำของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ แย่งน้ำภาคการเกษตร อีกทั้งหากต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง หรือซื้อน้ำเพื่อเลี้ยงต้นข้าว จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า เมื่อกรมชลประทานไม่มีน้ำส่งให้นาปรัง จะมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายร้อยละ 50 จากพื้นที่ที่ปลูกแล้ว 1.59 ล้านไร่ คิดเป็น 800,000 ไร่ โดยเกษตรกรลงทุนปลูก 5,564 ล้านบาท แต่มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 4,129 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ปลูกอีก 1.59 ล้านไร่จะเสียหายร้อยละ 80 คิดเป็น 1.27 ล้านไร่ เกษตรกรลงทุนไปแล้ว 5,658 ล้านบาท แต่มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 6,662 ล้านบาท จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชอื่นแทนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้



นายระพีพัฒน์ จันทรวงศ์

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า จากข้อมูลในปี 2562 ลุ่มเจ้าพระยามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด 7.89 ล้านไร่ ปัจจุบันปลูกแล้ว 2.25 ล้านไร่ จึงยังคงมีพื้นที่สำหรับการเกษตรอื่น 5.64 ล้านไร่ โดยสามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยเป็นทางเลือก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสม 3.41 ล้านไร่ โดยโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรัง จัดทำขึ้นในปีที่แล้ว สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสูงกว่าการทำนาปรัง เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ไม่เพียงพอกับในประเทศ มีต้นทุนการผลิต 4,370 บาท ขายได้ตันละ 7,810 บาท ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 2.23 ล้านไร่ สามารถส่งเสริมปลูก

พืชตระกูลถั่วทั้งถั่วเขียวและถั่วลิสงเพิ่มเติมได้ เนื่องจากยังเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศเช่นกัน

ทั้งนี้ พื้นที่ที่เหลืออีก 1.86 ล้านไร่ เห็นควรให้แต่ละจังหวัดพิจารณาส่งเสริมเกษตรกรทางเลือกหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร สำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำโดยสิ้นเชิง จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ในลุ่มเจ้าพระยานี้ กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายกรมชลประทานจัดทำโครงการจ้างแรงงานชุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูเพาะปลูกที่จะมาถึง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง โดยกำลังเร่งเตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อเปิดรับสมัครในเร็ววันนี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ส่งออกหมอนยางจูดราคารายางแผ่นดิบแต่ละโลละ 40 บ.

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

ฉบับที่ : 5220 หน้า : 5(ขวา)

## ส่งออกหมอนยางจูดราคารายางแผ่นดิบแต่ละโลละ40บ.

ราคารายางใต้ระดับขึ้น กก.ละ 40 บาท เกษตรฯ-กยท.เร่งส่งมอบยางให้ลูกค้าที่เซ็น MOU กันไว้ 11 ฉบับ มูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบยางพาราตามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ (MOU) ว่า เดือนนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมส่งมอบยางล็อตใหม่ให้บริษัทคู่สัญญา 3 ราย คือ บริษัท เอเซียริบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทพีแอนด์ดีดับบลิว ริบเบอร์ จำกัด และบริษัท Qingdao Richtech Supply Chain Managment จำกัด ประมาณ 1,350 ตัน ประกอบด้วย น้ำยางข้น 300 ตัน ยางแท่ง (STR 20) 800 ตัน และยางแผ่นรมควัน (RSS) 250 ตัน

นางสาวมยุรี ลงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ กยท. กล่าวว่า จากการโรดโชว์ของนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงที่ผ่านมา กยท. ลงนาม MOU ขายยาง 11 ฉบับ แยกเป็น ไม้ยาง 2.5 ล้าน ลบ.ฟุต คิดเป็นน้ำหนักไม้ยาง 1.5 แสนตัน, หมอนยางพารา มูลค่า 4,000 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่นอีก 4.29 แสนตัน มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท โดยล่าสุดในเดือนธันวาคม 2562 ได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าจากจีนแล้ว 7,200 ตัน มูลค่า 360 ล้านบาท

และไม้ยาง 4,000 กว่า ลบ.ฟุต

“MOU ที่ กยท.เซ็นไว้ 11 ฉบับ จะไม่รวมกับ MOU ที่สถาบันเกษตรกร และที่ผู้ส่งออกทำ ผลจากการเดินทางส่งมอบ อีกทั้งผลจากปัญหาภัยแล้งกับโรคใบร่วง จะทำให้ราคารายางมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น โดยราคารายางแผ่นดิบในประเทศซึ่งเคยลงไปถึงระดับ กก.ละ 37-38 บาท ต่อไปจะไม่ต่ำกว่า กก.ละ 40.87 บาทแล้ว”

แหล่งข่าวจาก กยท.เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในส่วนของ MOU หมอนยางกับกาดาร์ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และตุรกี อีกมูลค่า 2,000 ล้านบาท นั้น กยท.กำลังเจรจายางละเอียตสเป็ก หมอนยางพารากับลูกค้าทั้ง 2 ประเทศ ว่าต้องการการผลิตในสเป็กไฮพรีเมียมพรีเมียม หรือเกรดอื่น คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการผลิตเพื่อส่งมอบ และในระหว่างนี้จะมีการเจรจา กับสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อผลิตหมอนเกรดต่าง ๆ คู่ขนานกันไป

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงพื้นที่ปลูกยางพาราที่เปิดกรีดแล้วในไทยปี 2562 มีทั้งสิ้น 20,455 ล้านไร่ คาดว่าจะมีเนื้อที่กรีด 20,579 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.60% ผลผลิตในปี 2563 จะมี 4.908 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 4.839 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.41% ส่วนการส่งออก 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) 2562 มีปริมาณ 3,575,343.98 ตัน ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีปริมาณการส่งออกยาง 360,473.93 ตัน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ rakbankerd.com  
หัวข้อข่าว : แพะเนื้อ ทางเลือกใหม่ กำไรงาม

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  
ฉบับที่ :- หน้า :-



## เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

• โฉลกเกษตร • ข่าวเกษตร • InfoGraphic • ปฏิทินเกษตร • พยากรณ์อากาศเกษตร / เดือนนี้ •

### แพะเนื้อ ทางเลือกใหม่ กำไรงาม

21 มกราคม 2563

40

เกษตรกรขอนแก่นหันเลี้ยงแพะเนื้อ สร้างรายได้ดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาด

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในหลายอำเภอ เช่น อ.สีชมพู เมือง แวงใหญ่ และอุบลรัตน์ สำหรับอ.สีชมพู เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรครบแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาเพียงมีสมาชิก 45 ราย ปัจจุบันมีแพะ 3,014 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์บอร์ (Boer) และแองโกลนูเบียล (Anglo-Nubian) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,154.87 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 353.83 บาท ค่าแรงงาน 599.83 บาท ค่าอาหาร 528.07 บาท และส่วนที่เหลือ 1,673.24 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่านายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและค่าเสื่อมโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้อผลผลิตลูกแพะเฉลี่ย 2 ตัว/ท้อง (ลูกแฝด) สำหรับราคาขาย เกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้อ (อายุเฉลี่ย 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 30 กก./ตัว) ในราคาเฉลี่ย 3,900 บาท/ตัว (130 บาท/กิโลกรัม) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 742.13 บาท/ตัว



การเลี้ยงแพะเนื้อใช้พื้นที่น้อย กินอาหารได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หญ้าสด ใบกระถินและต้นถั่วสามมาคำ ส่วนอาหารชนิดเม็ด อาหารสำเร็จรูป ภาคและเปลือกมันสำปะหลังหมักก็ใช้ได้ โดยแพะเนื้อต้องการอาหารวันละ 1-2 กก./วัน เท่านั้น และยังคงทนสภาพแวดล้อม ปรับตัวเก่ง ฆ่าโรคเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็ว

เกษตรกรที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร. 0-4326-1513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th หรือขอคำปรึกษาทางพัชราภรณ์ โพธิ์ศรี ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาฯ โทร. ๐๖.๒๖๖๖.๑๖๖๖ โทร. ๐๖-1591-1953

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

แนวหน้า





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว : พาณิชย์ถกกองทุนFTAเยียวยาภาคเอกชน

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



Home	Business	สินค้าและบริการ	ตลาด - ตลาดทุน	เศรษฐกิจและการค้า	ข้อมูลทั่วไป	World	Health	Tech	Special	PDF
Value: 38,265.71 M\$	STOQ: 3,366.61 -0.37%	Value: 46,078.89 M\$	SET: 697.03 -0.29%	Value: 2,176.13						

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเงิน / พาณิชย์ถกกองทุนFTAเยียวยาภาคเอกชน



### พาณิชย์ถกกองทุนFTAเยียวยาภาคเอกชน

17 Jan 2020



อ่าน 44 ครั้ง

พาณิชย์เดินหน้าประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนเอฟทีเอเปิดแรกตกโลกเยียวยา ฟื้นบาทศึกษาพผู้ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ก่อนเสนอ จุรินทร์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (คณะทำงานพัฒนากองทุนเอฟทีเอ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งนายจุรินทร์ สภษ.วสย.ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าที่ประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการมีกลไกเยียวยา ฟื้นบาทปรับโครงสร้างหรือศึกษาพของพผู้ได้รับผลกระทบจากความตกลงเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งสืบเนื่องจากที่ผ่านมา รมว.พาณิชย์ ได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการเปิดเจรจาเอฟทีเอใหม่ เช่น ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น โดยกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อย (SME) เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า เนื่องจากกลไกหรือกองทุนที่เื้อยยังไม่ยอมแสดงความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ และเตรียมความพร้อมกลุ่มเหล่านี้รับมือการเียงจากเอฟทีเอ



ทั้งนี้การประชุมคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สภาพัฒนาพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาเกษตรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเอสเอ็มอี และหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมได้ทราบจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ว่า การจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงการคลัง เช่น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต้องมีรายได้ที่หักออกจกงบสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องรอพึ่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งได้มอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ไปหารือกับบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลตามแนวทางการคลังที่ทันต่อ รวมถึงกลไกทางเลือกต่างๆ และจัดตั้งวงจกักความรู้ความต้องการผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไป



## งบ.อัดงบเหี้ยมดหมิ่นล. เดินหน้า114โครงการ ช่วยชุมชน-เกษตรกร

รัฐบาลเดินหน้าจัดแผนบูรณาการกระทรวง  
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อัดงบ 8.9  
พันล้านบาท มุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชน-  
เกษตรกร 114 โครงการ

▶ ต่อ : อัดงบ - หน้า 2

### อัดงบ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วงเงินงบประมาณ 8.9 พันล้านบาท ประกอบด้วย 114 โครงการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมี 8 กระทรวง ร่วมบูรณาการการทำงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นของรัฐ คือ สภาเกษตรกร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยงบบูรณาการปี 2564 มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 5.9 พันล้านบาท และต้องขอย้ำว่า ยังมีแผนงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรายกระทรวงที่จะดำเนินการควบคู่กันด้วย

ทั้งนี้ เป้าหมายของแผนบูรณาการฯ คือ ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1.ผู้มีรายได้น้อย 2.เกษตรกรรายย่อย 3.สถาบันเกษตรกร 4.วิสาหกิจชุมชน 5.ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 7,255 ตำบลทั่วประเทศ โดยแนวทางการทำงาน นายจรินทร์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย ไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่ม ผ่านกลไกต่างๆ เช่น ส.ป.ก. โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน นิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพผลิตสินค้าจับคู่การตลาด สินค้าที่ผลิตต้องขายได้

โดยภาพรวมของแผนบูรณาการแบ่งเป็นสามส่วน คือ ต้นทาง มุ่งเป้าการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2.4 แสนราย และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 แสนราย กลางทาง มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรรุ่นใหม่ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 4,300 กลุ่ม และปลายทาง พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกตลาด สนับสนุนให้เข้าถึงตลาดทั้ง online และ offline ตั้งเป้ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ตัวอย่างโครงการ 1.โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส วงเงิน 1.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1.1 พันล้านบาท 2.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร วงเงิน 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 873 ล้านบาท 3.โครงการ Smart Farmer วงเงิน 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 434 ล้านบาท 4.โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 18 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14144

หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 48.56

Ad Value: 60,700

PRValue (x3): 182,100

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รบ.อัดงบเฉียดหมื่นล. เดินหน้า 114 โครงการ ช่วยชุมชน-เกษตรกร

ผลิตด้านการเกษตร วงเงิน 352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 266 ล้านบาท 5.โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน วงเงิน 1.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 711 ล้านบาท เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัดยากจน ด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 80 ล้านบาท เริ่มปี 2564 เป็นครั้งแรก 6.โครงการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน วงเงิน 503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 423 ล้านบาท 7.โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร วงเงิน 538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 459 ล้านบาท เช่น การพัฒนาระบบ เก็บข้อมูลการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain วงเงิน 73 ล้านบาท เริ่มปี 2564 เป็นครั้งแรก กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 30 แห่ง ใน 4 ชนิด สินค้า ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน



## ภัยแล้งระลอก น้ำเค็มบุกกรุง

### กระทบต้นไม้ทำเนียบ ปภ.เร่งระดมช่วย20จว.

น้ำเค็ม-ประปากร่อยบุกทำเนียบรัฐบาล ทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาต้องนำน้ำจากกรมวิชาการเกษตรมาใช้รดต้นไม้มงคล เนื่องจากคุณภาพน้ำเจ้าพระยาสถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี **♦ อ่านต่อหน้า 8**

ภัยแล้ง

□ ต่อจากหน้า 1

รวมทั้งทำเนียบฯ-ทำเนียบกรมชลประทานสามเสน สูงกว่าเกณฑ์เฟ้ระยะวัง “ปก.” เผย 20 จังหวัดประสบภัยแล้ง ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลปฏิบัติการสูบน้ำ-ขุดเจาะ-เป่าล้างบ่อบาดาลช่วยผู้ประสบภัย ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เหลือน้ำแค่ 19.35% ของความจุ ส่งผลกระทบประมงพื้นบ้านและชาวบ้านปี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ม.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม เข้าปฏิบัติภารกิจภายในตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เข้าพบคาดว่าเป็นการหารือและรายงานประเด็นเศรษฐกิจ

รับมือภัยแล้ง และรายงานแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 63 ที่รัฐบาลกำหนดให้ปีนี้เป่าปีแห่งการลงทุน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากปัญหาน้ำประปากร่อย เพราะน้ำทะเลหนุนสูงเริ่มส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง โดยเฉพาะในทำเนียบรัฐบาล ต้นไม้จำนวนมากเริ่มมีอาการใบแดงกรอบ หลายต้นเหี่ยวเฉาอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ลำดวน ช่อสุมาลี หอมหมื่นลี ราชวดี นมแมว เป็นต้น

สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีปัญหาอากาศร้อน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กหนาแน่นผนวกกับค่าความ

เค็มในน้ำประปา แม้มีค่าแค่ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ต้นไม้บางต้นมีความอ่อนไหว จึงได้รับผลกระทบมากเจ้าหน้าที่จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยไม่มั่งคอบบางต้นจะต้องนำตาข่ายมาครอบไว้ไม่เช่นนั้นอาจขึ้นต้นตายพร้อมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรให้เข้ามาช่วยดูแล และนำน้ำจากกรมวิชาการเกษตร บางเขน มาใช้กับไม้มงคลบางต้น ที่มีอาการค่อนข้างหนัก ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 วันแล้ว จึงเริ่มฟื้นตัวแตกใบอ่อน ส่วนน้ำจากคลองเปรมประชากรด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เดิมทีใช้รดต้นไม้บริเวณโดยรอบ แต่ปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ได้ก็อีก เนื่องจากมีปริมาณค่าความเค็มสูงกว่าน้ำประปาจึงต้องหันมาใช้น้ำประปาด้านไม้แทน

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ โหตระกิตย์ เลขานุการนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบปัญหาน้ำประปากร่อยแล้ว จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและเร่งแก้ไขปัญหา

ทางด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม 20 จังหวัด 101 อำเภอ 559 ตำบล 4,781 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่ง ปภ.ได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้บริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลที่มีอยู่ในพื้นที่เข้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสันติภักดิ์เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยรวมกว่า 100 คัน เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำโดยดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

นอกจากนี้ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เขต 8 กำแพงเพชร เขต 12 สงขลา เขต 17 จันทบุรี อาทิ รถบรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องยกพัฒนาบ่อบาดาล 2 คัน เครื่องเจาะบ่อน้ำดิน 5 ชุด เข้าปฏิบัติการขุดเจาะบ่อน้ำดินและเป่าล้าง



บ่อบาดาลในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาบุรีรัมย์ อุทัยธานี สกล และจันทบุรี รวม 142 บ่อ นายมณฑลกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ การบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เข้าสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น ขณะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ได้ส่งชุดเครื่องพัฒนาบ่อน้ำบาดาลสนับสนุนการเป่าล้างบ่อบาดาลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่นและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานีส่งรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถบรรทุกขนาด เล็กรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมปฏิบัติการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าบ่อพักระบบสูบน้ำชลประทานไปเก็บที่หนองลูชะ สำหรับเป็นแหล่งต้นทุน ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสนับสนุนการใช้น้ำแก่ประชาชน

ขณะที่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานรายงานปัจจุบันสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 45,807 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้ 21,993 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 62 (56,300 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) น้อยกว่าปี 62 จำนวน 10,493 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 17.63 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 101.24 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,259 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี สูงกว่าเกณฑ์

เฝ้าระวัง ทำนันทบุรี จ.นันทบุรี ทำนกรมชลประทาน สามเสน สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง ทั้งนี้ นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.จะเขียงเทรา เนื่องจากมีหนังสือขอสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่จะเขียงเทรา เพราะเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคปัจจุบันขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาชั้นวิกฤติ

ส่วนที่ จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบันมีน้ำน้อยมาก แค่ 470.46 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 19.35 ของความจุเขื่อน เป็นน้ำใช้การได้ 111.21 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูกแล้วยังส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน โดยนายสว่าง หน่วยเขียว ชาวบ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่ามีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดระดับลงต่อเนื่อง เมื่อก่อนเคยจับปลาขายได้วันละ 200-300 บาท ปัจจุบันจับปลาขายเหลือเพียงวันละ 100-200 บาท นอกจากนี้ ชาวนาปีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ที่ จ.นครราชสีมา พ.อ.ภูมิ โพธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พ.อ.ศิวะ กาญจนีย์ นำกำลังพลปล่อยขบวนยานพาหนะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 63 ประกอบด้วยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว รถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 คัน รถยนต์ผลิตน้ำประปาสามม 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนและสถานที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนา ที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ หมู่ 7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี.



สาวน้อยหน้าใส หัวใจงามคนนี้ เธอชื่อน้องอุ้ม หรือ ธนัชชา พันธุ์โกศล นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาตะวันออก วิชาเอก จินตธุรกิจมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน คำ

เป็นลูกสาวที่คุณพ่อ พ.ต.อ.อุทัย พันธุ์โกศล หวางแทนและภาคภูมิใจ

น้องอุ้มเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

มีผลงานความเก่งกาจันต์จากรางวัลที่ได้รับมากมาย ทั้งการเป็นเยาวชนต้นแบบสุขภาพดี ประจำปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ส.ค., ถูกกตัญญูประจำปี 2559 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาเยาวชนคนดีศรีนันทนาการ ประจำปี 2559 ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ยัง...ยังไม่หมดคำ สาวอุ้มยังคงเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ต่อเนื่องด้วยรางวัลเดียวกันด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 และเยาวชนดีเด่นและทำชื่อเสียงของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561

เรียกว่า...ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว!!!

ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของสาวน้อยคนนี้ก็ถือเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ เคยร่วมเป็นพิธีกรในรายการ New Gen New Trend วิทยุรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวก, รายการเสียงธรรมภูเขาทอง ออกอากาศทางจริยธรรมแขนงแลในยูทูบ, ผู้ประกาศข่าวเยาวชนรายการช่วยคิดช่วยทำ ช่วงเด็กคิดเด็กทำ ทางไทยทีวีสีช่อง 3, พิธีกรรายการคิวเข้มเต็มเต็มความรู้ ทางช่อง NBT อีกทั้งแสดงละครคุณย่าต่อท้อม ทางช่องทรู 24

สาวอุ้มบอกว่ามีวันนี้ได้เพราะคำสอนของคุณพ่อ ที่มักสอนเสมอว่าให้ลูกเป็นคนดีอย่าทำต่ออุปสรรค และยังเตือนให้ระวังการใช้คำเวลาเล่นโซเชียลด้วย

ซึ่งเธอบอกว่าสำคัญมากๆ เพราะทุกอย่างที่คุณเขียนในโซเชียลจะติดตัวคุณไปตลอดคร้า!!!!



ผู้ค้าชายโค-กระบือ รวมทั้งผู้เลี้ยงโคขุน และได้ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านกักกันสัตว์ตาก (แม่สอด) คอกกักบ้านวังแก้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นั้นเข้ามาตีตลาดโค-กระบืออย่างหนักและยังคง



## ด้านการค้าโค-กระบือ ชายแดนไทย-เมียนมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดด้านการค้าโค-กระบือ ที่บริเวณท่า 23 (ท่าลุงคำ) ริมแม่น้ำเมย บ้านวังแก้ว (ห้วยกะโหลก) หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นายภาคภูมิ บุญย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายชัยพฤกษ์ดี เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์



นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือกว่า 300 คน ให้การต้อนรับ

นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวถึงสถานการณ์การค้ากระบือ และกล่าวรายงานสรุป จากนั้น รมช.เกษตร ยังได้มีการตรวจเยี่ยมคอกสัตว์ และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงและกลุ่ม

ราคา ทำให้เมื่อ 2-3 เดือนเราจำเป็นต้องปิดด่านเพื่อให้ตลาดขาดและมีความต้องการมากขึ้น วันนี้จึงมาทำให้เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา และเพิ่มราคาระหว่าง กก. ละ 99 -100 บาท และกลับส่งไปขายจีน กก. ละ 105-110 บาท (ซึ่งคิดในน้ำหนักตัวโคระหว่าง 320-400 กก.) ส่วนขนาดน้ำหนักตัวที่เล็กก็ราคาลดน้อยลง กก. ละ 95 บาทเพื่อนำไปขุนต่อ โดยมีตลาดกลางซื้อขายและการประกัน นอกจากนี้ในแต่ละครอบครัวจะได้รับโค-กระบือไปรายละ 5 ตัวต่อครอบครัว และสามารถนำเป็นหลักประกันในการกู้ได้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

**นนท์ธัช จินตสุขเมธ**



## โพลยก'บึกป้อม'รมต.ที่พึ่งปชช.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เปิดเผยผลการสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีและความชื่นชอบต่อโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 1,200 คน ดังนี้ 1.ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโครงการแก้ไขปัญหาโครงการหนี้นอกระบบ/ปลดหนี้ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง คิดเป็นร้อยละ 50.46

2.ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่จับต้องได้ พบว่า ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นโครงการที่มีผลงานที่จับต้องได้ คิดเป็น

ร้อยละ 58.31 3.ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ชัดเจน พบว่าผลงานของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการดูแลราคาสินค้าเกษตร และแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรและราคายาง คิดเป็นร้อยละ 50.59

4.ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่ประชาชนอยากรู้จักและอยากเข้าถึงง่าย พบว่าผลงานของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโครงการพลังงานชุมชน ที่ประชาชนอยากรู้จักและอยากเข้าถึงง่าย คิดเป็นร้อยละ 60.03 และ 5.ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่เป็นผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบและเป็นรูปธรรม 3 ลำดับแรก คือ 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.96 2.โครงการส่งเสริมเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ปี10 คิดเป็นร้อยละ 20.46 และ 3.โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ คืนที่ดินทำกินให้ประชาชน และแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15.57 ตามลำดับ





# ASF ระบาดตลาดจีน ต้นไก่-หมู วิกฤติส่งออก

## โรงงานไก่ไทย

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออก  
ไปจีน (ล็อต 1) 7 โรงงาน

- ▶ บมจ. ซีพีเอฟ (2 โรงงาน)
- ▶ บมจ. จีเอฟพีที
- ▶ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
- ▶ บจก. สหฟาร์ม
- ▶ บจก. โกลด์น ไลน์ บิสซิเนส
- ▶ บจก. เอฟ แอนด์ เอฟ ฟู้ด

ที่มา : สยามธุรกิจรวบรวม

## โรงงานไก่ไทย

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออก  
ไปจีน (ล็อต 2) 9 โรงงาน

- ▶ บมจ. จีเอฟพีที
- ▶ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
- ▶ บจก. บาวกอก แร็นซ์
- ▶ บจก. ไทยสัน โพลตรี
- ▶ บจก. พันธ์ โพลตรี
- ▶ บจก. ไทย โพลทรี กรุ๊ป
- ▶ บมจ. จีเอฟพีที ซีเอส (ประเทศไทย)
- ▶ บจก. ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์
- ▶ บจก. บีทีฟู้ดส์



# จีน

เป็นตลาดผู้ผลิตและบริโภคปศุสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะหมูและไก่ เมื่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) หรือ ASF ระบาดทั่วโลก กำลังการผลิตหมูของจีนหายไปกว่า 10 ล้านตัน หากไทยจะใช้วิกฤติครั้งนี้ หาช่องทางส่งออกหมูเข้าไปขายในจีน ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้

▶ หน้า 11



## ASF ป่วนตลาดจีน

จีนเป็นตลาดผู้ผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะหมูและไก่ ซึ่งในแต่ละปีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่มีมากกว่า 1,400 ล้านคน ต้องนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย เมื่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) หรือ ASF ระบาดหนักทั่วโลก ทำให้กำลังการผลิตหมูของจีนหายไปจากตลาดมากกว่า 10 ล้านตัน สูญเสียพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูหลายสิบล้านตัว ขณะที่หลายประเทศก็เผชิญชะตากรรมเดียวกับจีน ทำให้หมูที่ถูกส่งไปขายในจีนหายไปจำนวนมาก ดันราคาขายในตลาดจีนพุ่งสูงกว่าเท่าตัว และรัฐบาลจีนต้องกำหนดจำนวนซื้อต่อคน

ท่ามกลางภาวะวิกฤติโรคระบาด ASF ดังกล่าว ไทยกลายเป็นหนึ่งประเทศที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไทยยังไม่สามารถส่งออกหมูไปขายในจีนได้เช่นเดียวกับสินค้าปศุสัตว์ประเภทอื่น เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน กระนั้นก็ตาม ด้วยจำนวนหมูในจีนที่ลดลงและราคาแพง ทำให้ชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อไก่แทน และรัฐบาลต้องเพิ่มปริมาณการนำเข้าเนื้อไก่มากขึ้นทดแทนเนื้อหมูที่ขาดแคลน นั่นทำให้ไทยได้รับอานิสงส์ไปโดยปริยายเนื่องจากมีโรงงานไก่ไทยได้รับอนุญาตให้ส่งไก่เข้าไปขายในจีนได้จำนวน 16 โรง

อย่างไรก็ตาม! หากรัฐบาลไทยจะใช้วิกฤติครั้งนี้ เจาะกับรัฐบาลจีนเพื่อหาช่องทางส่งออกหมูเข้าไปขายในจีนในอนาคตก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้

น.สพ.ธานินทร์ ชิวะพลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กล่าวในงานสัมมนา “โอกาสในวิกฤติ สินค้าปศุสัตว์ไทยไปจีน” ว่า แม้จีนจะเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยังเป็นประเทศผู้บริโภคปศุสัตว์รายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกัน ปริมาณการผลิตส่วนใหญ่จึงเน้นเพื่อการบริโภคภายใน โดยเฉพาะหมูที่เป็นอาหารสำคัญที่ในแต่ละปีจีนต้องนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในปี 2019 เกิดการระบาดของ

## การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในเอเชีย

ที่มา : FAO และ BBC



การผลิต

### สุกรของไทย



ที่มา : สยามธุรกิจรวบรวม

ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ทำให้หมูในจีนหายไปจากตลาดจำนวนมากจากซัพพลายที่ลดลงประมาณ 10 ล้านตัน ทำให้ราคาขายขยับขึ้นมากอีกเท่าตัว จากราคากิโลกรัมละ 25 หยวนเป็นประมาณ 50 หยวน

“ผมมองว่านี่คือโอกาสของไทยในการเปิดตลาดในจีน เพราะหมูไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่เจอปัญหาโรค ASF ทำให้ได้รับ

ความเชื่อใจจากต่างชาติที่อยากนำเข้าหมูไทยไปบริโภคภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถนำหมูไทยเข้าไปขายในจีนได้ เนื่องจากไม่มีข้อตกลงทางการค้าสินค้ากลุ่มนี้ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ซึ่งหากรัฐบาลไทยจะใช้โอกาสนี้เจรจาส่งออกหมูไทยไปขายในจีนก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเจรจา ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตเราจะสามารถส่งออกหมูไปขายใน



จีนได้เช่นเดียวกับไก่ที่รัฐบาลจีนออกหนังสือรับรองให้โรงงานไก่ของไทยสามารถส่งไก่เข้าไปขายในจีนได้” น.สพ.ธานินทร์ กล่าว

## ‘อ่องกง’ ป่วน! นำเข้าจากไทยแทน

ลอดคล้องกับนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกลสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ปัญหาโรค ASF ส่งผลให้หลายประเทศต้องทำลายหมูไปแล้วหลายล้านตัว สิ่งก็ตามมาคือปริมาณผลผลิตเนื้อหมูไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ไม่มีหมูส่งไปขายในตลาดอ่องกง โดย 90% ของเนื้อหมูที่บริโภคในอ่องกงต้องนำเข้าจากประเทศจีน กลายเป็นโอกาสสุดโต่งของตลาดส่งออกหมูไทย เพราะหมูของไทยเป็นที่ต้องการของทุกตลาดที่ขาดแคลน รวมถึงอ่องกงด้วย เห็นได้จากยอดคำสั่งซื้อจากอ่องกงเพิ่มขึ้นถึง 40% ในระดับราคาที่สูงขึ้นมาก

“สำหรับบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจสอบจากอ่องกงให้สามารถส่งออกเนื้อหมูไปจำหน่ายยังอ่องกงได้นั้น ประกอบด้วย ซีพีเอฟ เบทาโกร และผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานส่งออกอีก 2-3 ราย ซึ่งโดยปกติอ่องกงจะนำเข้าเนื้อหมูจากไทยในรูปแบบสินค้าฟรีเมียมายาได้แต่พักแรมของแต่ละบริษัท แต่จากสถานการณ์ขาดแคลนเนื้อหมูดังกล่าวทำให้ปัจจุบันอ่องกงมีคำสั่งซื้อเนื้อหมูไทยเพิ่มขึ้นในรูปแบบ “สุกรซิกแซ่เย็น” โดยมีระดับราคาที่ดีมากเป็นประวัติการณ์” นายสุรชัย กล่าว

สำหรับตัวเลขส่งออกเนื้อหมูไปอ่องกงในปี 2018 อยู่ที่ 1,408 ตัน ขณะที่ยอดส่งออกในครึ่งปีแรกของปี 2019 อยู่ที่ 895 ตัน และเมื่อความต้องการสุกรซิกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการคาดการณ์ตัวเลขยอดส่งออกเนื้อหมูไปอ่องกงตลอดปี 2019 ได้สูงถึง 2,500 ตัน หรือเกือบเท่าตัวทีเดียว

“ตลาดอ่องกงจะสดใสอย่างต่อเนื่อง

แบบนี้ไปอีก 1-2 ปี จนกว่าประเทศจีนจะแก้ไขปัญหา ASF ได้สำเร็จ และเมื่อถึงวันนั้น หากเนื้อหมูของไทยเราเป็นที่นิยมของชาวอ่องกงไปแล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดอ่องกงไว้ได้ในระยะยาว” นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย

## จีนกั้นบริโภคไก่แทน

จากปัญหาการขาดแคลนหมูดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากหันมาบริโภคเนื้อไก่แทน กลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสผลักดันการส่งออกไก่ไทยไปจีนให้เติบโตอย่างมากตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจีนได้ออกหนังสือรับรองเพิ่มโรงงานส่งออกไก่ไทยไปจีนอีก 9 โรงงานจากเดิมรับรองแล้ว 7 โรงงาน เพื่อให้มีเนื้อไก่บริโภคอย่างเพียงพอ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China : GACC) ได้ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยที่ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 9 แห่ง จากเดิมที่เคยได้รับรองไปแล้ว 7 แห่งเมื่อปี 2561 รวมเป็น 16 แห่ง ซึ่งการรับรองครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับ GACC อย่างต่อเนื่อง และได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่จาก GACC มาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีก เมื่อวันที่ 7-14 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา

“นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่ GACC จะให้การรับรองโรงงานเพิ่มอีก 12 แห่ง ซึ่งขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์กำลังรวบรวมเอกสารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโรงงานทั้ง 12 แห่งข้างต้น โดยกรมปศุสัตว์จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเป้าหมายให้ทุกโรงงานใน

ประเทศไทยที่มีความพร้อมสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของประเทศจีน ได้รับการรับรองครบทุกแห่งโดยเร็วต่อไป” รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

สำหรับโรงงานไก่ไทยที่คาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออกไปจีนเป็นล็อตที่ 3 อีกจำนวน 12 โรงงาน ได้แก่ บมจ.ซีพีเอฟ (2 โรง), บมจ.เบทาโกร, บจก.เซ็นทรัล โพลทรีรี่ โพรเซสซิง, บจก.เบทาโกร ฟู้ดส์, บจก.บี.ฟู้ดโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.แหลมทองโพลทรี, บจก.ซัน ฟู้ด, บจก.คาร์กิลล์ มีท์, บจก.ไทยสัน โพลทรี, บจก.คาร์กิลล์ มีท์ และ บจก.ด็กคิง

ขณะที่ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่สดจากไทยไปจีนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 45,834 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า 1,769 ล้านบาท และคาดว่าจะการรับรองโรงงาน (ล็อตที่ 2) ที่เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่งจะส่งผลให้ในปี 63 ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปจีนมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท

## ส่งออกไก่ปตลาจีนฉลุย

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนเนื้อหมูจากโรค ASF ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูแพงมาก และประชาชนชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อไก่ทดแทน จึงนับเป็นโอกาสมหาศาลของอุตสาหกรรมไก่ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานที่ผ่านการรับรองไปแล้วก่อนหน้านี้

“ราคาไก่ระดับนี้ไม่เคยปรากฏที่ไหนในโลก เช่น ดินไคจากตันละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเป็น 4,200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือปีกกลางไคจากตันละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเป็น 5,200 ดอลลาร์สหรัฐ จึงถือเป็นโอกาสอันดีมากของโรงงานผู้ผลิตเนื้อไก่ที่ได้รับการรับรองให้ส่งออกไก่ไป

จีน” นายคึกฤทธิ์กล่าว

และด้วยความต้องการบริโภคเนื้อไก่จำนวนมากของผู้บริโภคชาวจีน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กรมความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ต้องออกตรวจประเมินความปลอดภัยของเนื้อไก่จากหลายประเทศ โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ซึ่งคณะจากจีนเพิ่งเข้ามาสำรวจโรงงานไก่-เบ็ดของไทย 22 โรง คาดว่าจะแจ้งผลประเมินออกมาได้ในเร็วนี้ หากจีนประกาศรับรองโรงงานไทยมากขึ้นก็จะสามารถส่งออกเนื้อไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองที่ได้กล่าวไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีอีกปัจจัยบวกที่สำคัญคือประเทศจีนไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไก่จากไทย และซีลีเพียง 2 ประเทศ ขณะที่ไทยได้เปรียบในแง่ระยะทางที่อยู่ใกล้จีนมากกว่า ทำให้อุตสาหกรรมไก่ของไทยมีความสดใสมาตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจีนจะสามารถคลี่คลายปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูของตนได้





# เปิด'4รมต.'ผลงานเข้าตา! ป้อม-จรินทร์-ต่อ-สนธิรัตน์

กรุงเทพฯ ● สจล.เปิดผลสำรวจข้อคิดเห็นต่อผลงานรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" พบ 4 รมต. ผลงานเข้าตา "ป้อม" เป็นที่พึงของ ปชช.ในโครงการแก้หนี้ในระบบ-ปลดหนี้ "จรินทร์" ประกันรายได้เกษตรกรจับต้องได้ "เฉลิมชัย" แก้ราคาสินค้าเกษตรและราคายางให้ ปชช.ได้ชัดเจน ขณะที่คนส่วนใหญ่อยากรู้จักและเข้าถึง "พลังงานชุมชน" โอเคเดียวของ "สนธิรัตน์" รวม.พลังงาน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เปิดเผยผลการสำรวจข้อคิดเห็น

อ่านต่อหน้า 12

## เปิด '4 รมต.'

ประชาชนที่มีต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรี และความชื่นชอบต่อโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 1,200 คน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจได้ออกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 1,144 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 59.27

มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 576 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 55.86 มีสถานภาพโสด จำนวน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 ประกอบอาชีพลูกจ้างทั่วไป จำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 และมีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 607 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 และได้ผลการสำรวจข้อคิดเห็น ดังนี้

1.การสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีสามารถเป็นที่พึงของประชาชนได้จริง พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันในระบบ-ปลดหนี้ เป็นที่พึงของประชาชนได้จริง คิดเป็นร้อยละ 50.46

2.การสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่จับต้องได้ พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นโครงการที่มีผลงานเป็นที่จับต้องได้ คิดเป็นร้อยละ 58.31

3.การสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ชัดเจน พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในโครงการดูแลราคาสินค้าเกษตร และแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรและราคายาง ที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 50.59

4.การสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่รัฐมนตรีมีผลงานที่ประชาชนอยากรู้จักและอยากเข้าถึงง่าย พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในโครงการพลังงานชุมชน ที่ประชาชนอยากรู้จักและอยากเข้าถึงง่าย คิดเป็นร้อยละ 60.03

5.การสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในโครงการ/นโยบายที่เป็นผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบและเป็นรูปธรรม พบว่าข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ในโครงการ/นโยบายที่เป็นผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบและเป็นรูปธรรมมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.96, โครงการส่งเสริมเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B10 คิดเป็นร้อยละ 20.46 และโครงการแก้ปัญหาน้ำมันในระบบ คืนที่ดินทำกินให้ประชาชน และแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15.57 ตามลำดับ.





## เตรียมปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพ



กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่ต้องการกลับบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ จัดอบรมบ่มเพาะความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิตและแปรรูป ตลอดจนประสานช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้มีรายได้ สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น



โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักร

และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตร ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความสมัครใจและพร้อมที่จะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเกิด ต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง หรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้าน



องค์ความรู้ในการทำเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยจะใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรสมัย

ใหม่หรือเกษตรแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดมารับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผน





### การผลิต

สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว ว่า ตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา คนสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 5,000 คน ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 30-39 ปี จบวุฒิปริญญาตรี 60% ปริญญาโท 10% และมีปริญญาเอก เป็นคร. 19 คน ที่อยากกลับบ้านไปทำอาชีพเกษตร ซึ่งคนที่สมัครโครงการปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน ค้าขาย รับจ้าง และส่วนมากทำงานในกรุงเทพฯ อยากกลับไปทำอาชีพเกษตรในบ้านเกิดตนเอง ซึ่งหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องช่วยคนที่จะมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ออกไปทำเกษตรแล้วอยู่รอดได้

สำหรับผู้สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้ โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th) หรือทาง Line และ Facebook : กรมส่งเสริมสหกรณ์-CPD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2281-3292 หรือที่สำนัก

งานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

